

Số: 38/TB-VP

Kiên Giang, ngày 28 tháng 7 năm 2016

Kính gửi:

- TT. Công đoàn Ngành và lãnh đạo các Phòng, Ban Sở;
- Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT và Phổ thông DTNT;
- Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc và TT. GDTX.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc trả lời, giải trình những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, trường học gắn với tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017; hết thời hạn theo thông báo, Văn phòng Sở nhận được kiến nghị của 02 Phòng GDĐT và 01 Đơn vị trực thuộc (Trung tâm GDTX Gò Quao). Sau đây là nội dung trả lời của Sở về kiến nghị của các đơn vị:

### **1. Kiến nghị của Phòng GDĐT thành phố Rạch Giá:**

a) Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Tài chính có hướng dẫn cụ thể về quy định mức chi cho các hội thi được tổ chức tại cấp huyện, thị, thành phố như: Toán Tuổi thơ, Olympic Toán, tiếng Anh trên internet, giao lưu tiếng Việt của chúng em...

#### **\* Trả lời:**

Về việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Tài chính, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 về quy định nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Theo đó, nội dung kiến nghị trên được áp dụng tại điểm 10 của Quy định về các nhiệm vụ khác có liên quan và các cuộc thi có tính chất tương tự như: Thi chọn giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi; thi Văn hay - Chữ tốt, thi Vở sạch - Chữ đẹp, thi thiết bị đồ dùng dạy học, thi KHKT, thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn và dạy học theo chủ đề tích hợp, thi Olympic, thi Toán trên Internet, tiếng Anh trên Internet... áp dụng bằng mức thi chọn học sinh giỏi cùng cấp.

b) Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện xây dựng khung thời gian năm học mới đảm bảo thời gian làm việc, thời gian bồi dưỡng chuyên môn đảm bảo thời gian nghỉ hè cho giáo viên là 08 tuần được quy định tại Điều 3, Thông tư 48/2011-TT-BGDĐT ngày 23/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

#### **\* Trả lời:**

- Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo

dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX tỉnh Kiên Giang đều đảm bảo thời gian nghỉ hè cho giáo viên là 08 tuần (từ sau ngày 25/5 đến trước ngày 01/8 hàng năm). Tuy nhiên, để chuẩn bị tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học mới đạt kết quả tốt, các cấp quản lý từ Bộ GDĐT, Sở GDĐT đến các Phòng GDĐT sẽ có một số cuộc tập huấn chuyên môn vào thời điểm tháng 7, 8; đó là yêu cầu bắt buộc, không thể không tham gia. Đề nghị Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường trực thuộc hạn chế đến mức thấp nhất việc tổ chức hội, họp toàn thể đơn vị trong tháng 6 và nửa đầu tháng 7 hàng năm.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo cần có văn bản chỉ đạo cụ thể về thực hiện sổ sách theo Thông tư 30 (thực hiện trên phần mềm hoặc sổ bằng giấy).

**\* Trả lời:**

Hồ sơ thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT gồm sổ theo dõi chất lượng giáo dục học sinh, học bạ và bài kiểm tra cuối kỳ. Việc thực hiện trên phần mềm hoặc sổ bằng giấy tùy theo điều kiện mỗi nơi làm thế nào để tiện việc giáo viên cập nhật các nội dung đánh giá học sinh theo quy định, theo dõi được kết quả học tập, đảm bảo việc lưu trữ chất lượng giáo dục nhà trường hằng năm và học sinh chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ khi đến trường mới. Việc thực hiện hồ sơ trên phần mềm hiện nay được liên kết với việc cập nhật các dữ liệu của nhà trường trên hệ thống Smas 3.0 thuận tiện khi nhà trường khai thác các dữ liệu.

d) Kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục, giáo viên trong việc tổ chức rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học.

**\* Trả lời:**

Việc tổ chức rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học từ trước đến nay, Sở chưa có văn bản chỉ đạo gì thêm ngoài những quy định của Bộ, của Chương trình môn học và các tài liệu giáo khoa hướng dẫn. Trong năm học qua, Sở đã chỉ đạo chấn chỉnh chữ viết học sinh trong trường tiểu học và lưu ý chữ viết học sinh khi tổ chức dạy theo mô hình VNEN. Thực tế hiện nay có nhiều nhà xuất bản liên hệ trực tiếp với các cơ sở trường học để tiếp thị các vở luyện viết không đúng mẫu chữ của Bộ GDĐT quy định với chiết khấu cao. Vì vậy, đề nghị lãnh đạo các Phòng GDĐT lưu ý các trường chỉ sử dụng những vở luyện viết được Bộ, Sở thẩm định nhằm thống nhất, thuận tiện trong việc tổ chức Hội thi “Vở sạch - Chữ đẹp” các cấp.

đ) Đề nghị Sở tổ chức tập huấn cho giáo viên dạy chương trình VNEN lớp 7 và cung cấp sách giáo khoa sớm hơn năm học 2015-2016.

**\* Trả lời:**

- Từ ngày 14/7/2016 đến 17/7/2016, Bộ GDĐT đã tổ chức tập huấn cho giáo viên cốt cán dạy chương trình mô hình trường học mới (THM) lớp 7



THCS tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Sở GDĐT Kiên Giang đã ban hành Công văn số 1142/SGDĐT-GDTrH ngày 20/7/2016 về việc tập huấn mô hình THM lớp 7 THCS (Từ ngày 29/7/2016 đến 31/7/2016, tại trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt); thành phần tham dự là cán bộ chỉ đạo chuyên môn của các Phòng GDĐT, giáo viên bộ môn (mỗi trường THCS thực hiện mô hình THM cử 01 giáo viên/môn).

- Sách giáo khoa VNEN phụ thuộc vào thời điểm cung ứng của Nhà xuất bản Giáo dục; tuy nhiên, tại Hội nghị tổng kết mô hình trường học mới ngày 13/7/2016 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ GDĐT đã có trả lời kiến nghị của các sở GDĐT rằng: Sách giáo khoa lớp 7 THCS theo mô hình THM sẽ phát hành về các Sở GDĐT vào đầu tháng 8/2016.

e) Để đảm bảo tính công bằng của các kỳ thi học sinh giỏi và các Hội thi cấp tỉnh, đề nghị Sở nên cử giáo viên của trường học có học sinh dự thi tham gia chấm thi.

**\* Trả lời:**

- Trong năm học qua, đối với cấp Tiểu học có 02 Hội thi cấp tỉnh: “*Toán tuổi thơ*” và “*Giao lưu Tiếng Việt cho học sinh dân tộc*”; trong cả hai Hội thi này, thành phần giám khảo đều có Chuyên viên các Phòng GDĐT và giáo viên các trường trên địa bàn thành phố Rạch Giá tham gia.

- Phòng KT&KĐCLGD hàng năm tổ chức kỳ thi HSG cấp tỉnh dành cho học sinh THCS (lớp 9). Kỳ thi được tổ chức khách quan, nghiêm túc, đúng quy chế của Bộ GDĐT, đảm bảo tính công bằng cho tất cả học sinh, các đơn vị. Trong công tác coi thi HSG lớp 9, năm học 2015-2016, Phòng GDĐT thành phố Rạch Giá tham gia 17 cán bộ, giáo viên làm công tác thi. Trong công tác chấm thi có 04 giáo viên tham gia chấm thi (Phòng GDĐT Rạch Giá cử 08 giáo viên: Lê Quý Đôn 07; Nguyễn Bình Khiêm 01). Sở không thể cử giám khảo là giáo viên của tất cả các trường THCS có học sinh dự thi (vì phải căn cứ nhiều tiêu chí). Trong kỳ thi HSG THCS cấp tỉnh vừa qua, Phòng GDĐT Rạch Giá cũng chỉ cử giám khảo của 02 đơn vị (THCS Lê Quý Đôn, THCS Nguyễn Bình Khiêm).

**2. Kiến nghị của Phòng GDĐT An Biên:**

a) Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tập huấn đánh giá ngoài cho các đơn vị thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo.

**\* Trả lời:**

Theo kế hoạch, trong năm học 2016-2017 Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá cho các cơ sở Giáo dục. Sở đã có kế hoạch tập huấn đánh giá ngoài cho các đơn vị và cá nhân đủ điều kiện tham gia đánh giá ngoài. Đối với Phòng GDĐT, chủ yếu là tập huấn tự đánh giá cho các cơ sở giáo dục, nhất là những đơn vị có bổ nhiệm lãnh đạo mới, chưa được tập huấn công tác này. Trong năm học 2016-2017, đề nghị các đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác Kiểm định CLGD đạt tỉ lệ

theo chỉ tiêu của Bộ GDĐT. Những đơn vị nào đã được Đánh giá ngoài thì tiếp tục bổ sung những số liệu mới trong năm học, bổ sung những kết quả cải tiến chất lượng giáo dục đã đạt được. Các trường Mầm non mới được thành lập cần từng bước xây dựng kế hoạch thu thập minh chứng..., chuẩn bị tốt cho công tác KĐCLGD sau này.

b) Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội Vụ trình Chính phủ nghiên cứu bổ sung tuyển lại biên chế Kế toán, Y tế học đường (vì hiện nay còn một số trường chưa có biên chế Kế toán, Y tế học đường) nên các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tài chính cũng như cấp phát thuốc, điều trị, sơ cấp cứu cho các em. Do không có ai phụ trách, các trường phải hợp đồng nhân sự, từ đó dễ dẫn đến sai phạm trong công tác quản lý nhân sự, các chế độ chính sách, nhất là lĩnh vực tài chính.

**\* Trả lời:**

- Ngày 31/12/2015, Văn phòng Chính phủ có công văn số 11025/VPCP-KGVX gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nhân viên y tế trường học, tài chính kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy định vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, tiết kiệm biên chế theo hướng không nhất thiết quy định giống nhau giữa các trường về biên chế nhân viên y tế, kế toán, thủ quỹ, văn thư, thiết bị, thư viện,...bảo đảm không tăng biên chế; đồng thời thực hiện việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức theo chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

- Bên cạnh đó, ngày 28/12/2015, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 10864/VPCP-TCCV gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế; công văn nêu rõ: “Kể từ tháng 01/2016 trở đi, không bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị khi các cơ quan, tổ chức đơn vị đó chưa xây dựng đề án và thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

c) Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ sửa đổi tiêu chí phân loại đánh giá cuối năm đối với viên chức theo Nghị định 56.

**\* Trả lời:**

Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 56 của Chính phủ khi triển khai thực hiện có nhiều nội dung chưa phù hợp, nhất là điểm đ của các điều 25, 26 và 27 của Nghị định; chưa triển khai ở đầu năm học, cũng như thời gian áp dụng Nghị định đối với năm học 2015-2016 là quá ngắn (NĐ có hiệu lực 01/8/2015, Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện ngày 03/12/2015),



không đủ thời để công chức, viên chức phấn đấu đạt các điều kiện theo quy định. Vì vậy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến phản ánh trong cuộc họp thành viên UBND tỉnh, đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Nội vụ, trình Chính phủ xem xét điều chỉnh, sửa đổi những nội dung bất cập đã nêu trên.

d) Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh quy định chế tài xử lý nghiêm các hình thức vi phạm trong công tác dạy thêm, học thêm (**tất cả các cơ sở GDĐT không được tổ chức dạy thêm, học thêm**); chỉ được tổ chức phụ đạo học sinh yếu, kém, rèn luyện, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi và tổ chức dạy tại trường.

**\* Trả lời:**

- Tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường được quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang hướng dẫn về tổ chức dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT ngày 03/11/2014 của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với tiểu học; Công văn số 1456/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 05/11/2014 về việc chấn chỉnh dạy thêm, học thêm.

- Xử lý vi phạm trong việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường (qua thanh tra, kiểm tra; khiếu nại, tố cáo...) như sau:

+ Giải quyết theo Luật khiếu nại 2011, Luật tố cáo 2011.

+ Xử lý theo Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản khác về xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức trong ngành giáo dục.

**3. Kiến nghị của Trung tâm GDTX Gò Quao:**

a) Kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có chủ trương cho đối tượng đã có bằng trung cấp chuyên nghiệp, cử nhân nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT (chủ yếu là giáo viên tiểu học) tham gia học chương trình lớp 12 GDTX để có kiến thức và tham gia thi THPT quốc gia (xét tốt nghiệp).

**\* Trả lời:**

Năm học 2015-2016, Phòng chuyên môn Sở đã tham mưu lãnh đạo Sở kiến nghị Bộ GDĐT cho các đối tượng đã có bằng trung cấp chuyên nghiệp, cử nhân nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT được học lớp 12 hệ GDTX và dự thi THPT quốc gia (để xét tốt nghiệp), nhưng không được chấp thuận. Trong năm học 2016-2017, Sở sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể về việc này.

b) Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản chỉ đạo về công tác dạy và học nghề phổ thông, đặc biệt là đối với học sinh lớp 8; vì hiện nay, Sở quy định đây là môn học tự chọn nên đa số các trường không tổ chức cho học sinh học nghề và tư vấn hướng nghiệp nhằm phân luồng học sinh.

**\* Trả lời:**

Công văn số 8607/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2006 của Bộ GD&ĐT thì các môn học tự chọn đối với THCS: Chọn 1 trong 3 môn học, hoạt động giáo dục (Tin học, Ngoại ngữ 2, Nghề phổ thông) hoặc chủ đề tự chọn của các môn học. Công văn số 1427/SGDĐT-GDTrH ngày 30/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang Về việc hướng dẫn thực hiện dạy Nghề phổ thông từ năm học 2014-2015. Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang uỷ quyền cho Các Trung tâm GDTX, Trường TC Kỹ thuật – Nghiệp vụ tỉnh và trường Trung cấp Nghề vùng U Minh Thượng tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận Nghề phổ thông kể từ năm học 2014-2015. Các đơn vị chủ động phối hợp với các phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố để tổ chức thực hiện.

c) Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có chủ trương giao nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên hàng năm cho các Trung tâm GDTX như hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

**\* Trả lời:**

Hiện nay công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên hàng năm được giao cho Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đào tạo bồi dưỡng chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở GDĐT quản lý và tổ chức thực hiện. Các đơn vị xét thấy đủ năng lực thực hiện thì có văn bản xin ý kiến gửi lãnh đạo Sở GDĐT xem xét, quyết định.

Trên đây là nội dung trả lời của Sở GDĐT Kiên Giang về một số đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, trường học nhằm chuẩn bị tổ chức tốt Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017. Văn phòng Sở thông báo để các đơn vị được rõ/.

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo Sở;
- Như trên;
- Lưu: VP.

  
**CHÍNH VĂN PHÒNG**  
**Hoàng Hữu Thịnh**